

พฤษภาคม

๔

พ.อ.สุนทร วิจิฉัยกุล ผู้บัญชาการค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แถลงผลการเปิดแผนยุทธการทักษิณว่าตั้งแต่ เดือน ก.ค.๓๐ - เม.ย.๓๑ รวมระยะเวลา ๖ เดือน สามารถยึดอาวุธปืนขนาดต่าง ๆ ได้ ๕๗ กระบอก กระสุน ๓,๘๐๐ นัด พร้อมเครื่องมือตัดไม้ทำลายป่า มีเลื่อยประเภทต่าง ๆ ๒๕ ปืน ผู้ต้องหา ๖ คน ผ.ก.ค. ๑ คน

๑๒

มีการลอบวางระเบิดสนั่นเมืองยะลา โดยคนร้ายได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่จักรยานยนต์ซึ่งจอดอยู่ใกล้สระน้ำของโรงแรมแกรนด์พาเลซ แรงระเบิดทำให้มีผู้บาดเจ็บ ๑ คน และจักรยานยนต์พัง ๕ คัน

๑๕

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล จำนวน ๓

คน ถูกชาวบ้านเกาะลิปะเฒ่าคายด้วยสาเหตุเล็ก ๆ ลงไปทราบว่าเป็นจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รู้จักประสานประโยชน์กับชาวบ้าน จึงมีการสับเปลี่ยนหัวหน้าอุทยานแห่งนี้ในสองสัปดาห์ต่อมาหลังเกิดเหตุ ครั้งนี้

๑๖

กลุ่มโจรจับตัวเรียกค่าไถ่ ก่อข่าวดังอีกครั้ง โดยการบุกจับเศรษฐีใหญ่ ประธานบริษัทสหยูเนียน จังหวัดกระบี่ ไปจากบ้านพักเรียกค่าไถ่ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จนเป็นเหตุให้กรมตำรวจจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจส่วนกลางไปแก้ไขปัญหานี้ในระยะต่อมา เพราะการติดตามของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้ผล

๒๐

ชุมพรเป็นจังหวัด ที่ใช้พื้นที่เป็นการปลูกผลไม้ ประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ ไร่เศษ แต่ผลผลิตส่วนหนึ่งได้รับความเสียหายจากแมลงวันผลไม้ ทางจังหวัดจึงจัดกรมรงค์กำจัดแมลงวันผลไม้ ตั้งแต่ ๒๐ พ.ค.-๒๑ ก.ค. โดยจัดขึ้นทุกหมู่บ้านและอำเภอต่าง ๆ

๒๓

นายไพโรจน์ สุวรรณารองอธิบดีกรมป่าไม้ หลังจากทราบว่ามีกรมรุกป่าสงวนแห่งชาติเขานากเกิด จำนวน ๖๗,๐๐๐ ไร่ โดยนายทุน และข้าราชการท้องถิ่น พร้อมกับเตรียมการจัดตั้งศูนย์ป้องกัน และปราบปรามการทำลายป่า (ส.ป.ก.) ขึ้นเป็นการเฉพาะชั่วคราวที่ภูเก็ต

๒๘

หอการค้า ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ได้ร่วมประชุมกันที่ โรงแรมวังใหม่ จ.สตูล เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภาคใต้ ตลอดจนร่วมกันพิจารณาโครงการสำคัญที่หอการค้าจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคใต้อีกในหลาย ๆ โครงการ คือโครงการตัดถนนจากสตูลไปเชื่อมกับรัฐเปอร์ลิส ของมาเลเซีย ระยะทางประมาณ ๒๑.๕ กม. เพื่อจะทำให้สตูลกลายเป็นเมืองเปิดในอนาคต

มิถุนายน

๓๐ พ.ค.-๕ มิ.ย.

ท.ท.ร่วมกับสมาคมธุรกิจ

รูสมิแล ๕

การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาจัดงานเทศกาลส่งเสริมสินค้าและผลไม้ไทย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ในปีนี้ได้รับมือกับธุรกิจนำเที่ยวสิงคโปร์ นำนักท่องเที่ยวมาร่วมงานนี้และเดินทางไปยังกรุงเทพฯ ด้วย

๓๐ พ.ค.-๒๖ มิ.ย.

ศอ.บต. จัดอบรมผู้สอนภาษาไทย ตามโครงการเผยแพร่ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม ๔ รุ่น ณ เขตการศึกษา ๒ ชะลา โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำศาสนาประจำหมู่บ้าน รวม ๒๔๐ คน เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

๓ - ๒๒

จังหวัดยะลาจัดวิทยากรออกเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชน เพื่อสกัดการแพร่ของยาเสพติด โดยคณะวิทยากรได้ยกทีมออกไปพบเยาวชนกลุ่มเป้าหมายทุกอำเภอ เริ่มจากวันที่ ๓ ในอำเภอเมือง และวันสุดท้าย วันที่ ๒๒ ที่อำเภอเบตง

๑๐

กลุ่มโจร พูลือ ซึ่งมี นายบาสาลี โคนนิบง เป็นหัวหน้าได้กุมกำลัง ประมาณ ๑๑ คน ยิงถล่มหน่วยลาดตระเวนยานยนต์ของน.พ. บก. ถ. ๑๒ ที่ออกไปให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ชลประทาน

๖ รุสมิแผล

สร้างเขื่อนกั้นน้ำยูตุง ค.กาเขาะ-มาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ทำให้ตำรวจ ๖ นาย และ อ.ส. อีก ๒ นาย เสียชีวิตรวม ๘ ศพ

๑๔

จังหวัดพัทลุงจัดมหกรรม

มโนราห์แชมป์โตโยต้าภาคใต้ ที่สนามหน้า ศาลากลางจังหวัดปรากฏว่า ชนะเลิศได้แก่ คณะสมบูรณ์ศิลป์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโตโยต้าไฮลักซ์ รองชนะเลิศได้แก่ คณะศรีน สุริยจันทร์ และคณะพรทิพย์มณฑาศิลป์



มโนราห์ ชิงแชมป์ มหกรรมประชันมโนราห์ชิงแชมป์โตโยต้าที่หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่ออนุรักษ์มรดกล้ำค่าของชาติ

๑๖

เนื่องจากกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนบ้านสี่ขีด อำเภอ สิขล นครศรีธรรมราชเป็นจำนวนมาก กำลังของฝ่ายปกครองไม่สามารถปราบปรามได้ ทางกองทัพอากาศ ๔ จึงตั้งหน่วยเฉพาะกิจสันติธรรมขึ้นที่วัดปากด่าน อำเภอสิขล เพื่อสกัดเส้นทางขนไม้เถื่อนรวมทั้งส่งกำลังเข้าไปปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้อย่างต่อเนื่อง

๒๑ - ๒๕

ช่วงเวลารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียด ดังกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ ในช่วงรับสมัครน่าจะยกให้จังหวัดพัทลุง เพราะผู้แทนเก่าซึ่งเคยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และเป็นคู่แข่งทั้งคู่ต้องหมดสิทธิ์ตั้งแต่ช่วงการรับสมัคร เพราะ นายพร้อม บุญฤทธิ์ ประสบอุบัติเหตุรถชนกินวันที่

๒๐ มิถุนายน และ นายวีระ มุค-
สิกพงศ์ ได้สมัครแต่ถูกศาลตัดสิน
ให้จำคุกเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน
จึงหมดสิทธิ์ไปด้วย

๒๒ - ๒๕

พนักงานรถไฟบางส่วน
ประท้วงทำให้การเดินทางและ
การขนส่งสายใต้ส่วนใหญ่จะถูก
กักอยู่ที่ชุมทางหาดใหญ่ และชุม
ทางทุ่งสง โดยเฉพาะที่หาดใหญ่
ต้องระดมหน่วยปราบจลาจล ประ-
มาณ ๑๐๐ คน เข้าควบคุมสถานการณ์

๒๕

ชาวไทยมุสลิมจาก ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้คือ ปัตตานี, ยะลา
นราธิวาส, สตูล, และ สงขลา
ได้ร่วมถวายความจงรักภักดี และ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในราชพิธีรัชมังคลา-
ภิเษก ที่สนามศักดิ์เสถียรหน้าศาลา
กลางปัตตานี พิธีดังกล่าว กองกำลัง
เฉพาะกิจปัตตานี ร่วมกับ คณะ
กรรมการมุสลิมปัตตานี ร่วมกัน
จัดขึ้น โดยมีนายวิชัย สมะมะอูน
เลขานุการจุฬาราชมนตรีเป็นตัว
แทนจุฬาราชมนตรีร่วมในพิธีด้วย

กรกฎาคม

๒

มอ.ปัตตานีทำพิธีเปิดห้อง
พุทธทาส ณ อาคารหลังใหม่ของ
หอสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดีมหา-



วิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
ปัตตานี โดยมีนายจำนง คุ่มรักษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็น
ประธาน เพื่อร่วมฉลองในวโรกาส
วันรัชมังคลาภิเษก

๕

คนงานบริษัทซีเอส และ

ชาวไทยมุสลิมจาก ๕
จังหวัดภาคใต้ รวม
พลังเทิดพระเกียรติใน
หลวง ณ สนามศักดิ์
เสถียร หน้าศาลากลาง
จังหวัดปัตตานี เนื่อง
ในวโรกาส รัชมังคลา
ภิเษก



พิธีเปิดห้อง "พุทธทาส" ณ หอสมุด มอ.ปัตตานี

เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในพม่า จนทำให้นักศึกษาพม่าทางหลบหนีเข้ามาอยู่ในเมืองไทยทางด่านจังหวัดระนอง ทางกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางจังหวัดระนองติดตามเหตุการณ์ชายแดนไทย-พม่า อย่างใกล้ชิด ทำให้ทางจังหวัดปิดชายแดนด้านนี้เป็นการชั่วคราว นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปวิคตอเรียลอยท์ก็ต้องงดไปโดยปริยาย

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในภาคใต้จัดประชุมใหญ่ทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ที่นครราชสีมา ในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าประชุมได้เข้าชมกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะอนุกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๕ ขึ้นที่จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่นับถือศาสนาต่างกัน ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกัน

โรงงานแพนเอเชีย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ คน ได้ชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องเงินค่าแรง และขอสิทธิให้โรงงานจ่ายค่าแรงในขณะที่เจ็บป่วย และจ่ายค่าล่วงเวลาในวันทำงาน ที่ทางราชการประกาศให้เป็นวันหยุด

๖ - ๑๑

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ ๘๐๐ คน ได้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้ย้ายนายพลอบหนูยิ้มซ้าย ผู้อำนวยการ

๑๑

ประมงจังหวัดระนอง ทำโครงการขยายพันธุ์ปลาบึกสู่ภาคใต้ โดยการนำปลาบึก ๓๐๐ ตัว ไปปล่อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่บึงมรกต อ.เมือง ระนอง

๑๔ - ๒๐

จังหวัดกระบี่ ได้จัดค่ายเยาวชน เพื่อฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริหารศูนย์เยาวชนตำบล ซึ่งปัจจุบันจังหวัดกระบี่ ได้เปิดศูนย์เยาวชนขึ้นที่ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตาปัจจุบันจังหวัดมีศูนย์ไปแล้ว ๓๖ ศูนย์ มีสมาชิก ๒,๗๘๖ คน

๑๕

เกิดระเบิดกลางเมืองสุโขทัย

โกลกที่โรงแรมพลาซ่า และโรงแรมแกรนด์การ์เด้น เวลาประมาณ ๒๑.๔๕ และ ๒๒.๐๐ ตามลำดับ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าเป็นการก่อวินาศกรรมของขบวนการมีอาร์เอ็น

๒๔

วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ มีการเผาโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยเล็กตั้งในจังหวัดนราธิวาส รวม ๑๑ แห่งที่ อ.ระแงะ และ อ.สุไหงโกลลก โดยมีมือของ ขจก. เพื่อเป็นการก่อวินาศกรรม

๒๔

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด มีผู้แทนได้ ๔๓ คน ประชากรกว่า ๑๖ คน, ประชาชน ๑๑ คน, กิจสังคม ๖ คน, ก้าวหน้า ๓ คน, กิจประชาคม ๒ คน, รวมไทย ๑ คน, ชาตินไทย ๓ คน, พลังธรรม ๑ คน รวม ๔๓ คน

๒๕

กองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ เตรียมการจัดตั้งวนอุทยานแห่งใหม่ในจังหวัดกระบี่ คือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาซึ่งรวมแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของอำเภอเกาะลันตา คือ เกาะลันตา, เกาะไหนด, เกาะรอก และหมู่เกาะใกล้เคียง จุดเด่นของอุทยานแห่งใหม่นี้คือ ปะการังใต้น้ำที่สวยงาม

อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยครู นครศรีธรรมราช ได้ค้นพบเมืองโบราณอายุราว ๑,๕๐๐ ปี บนยอดเขาในเขต อำเภอสิชล ผ.ศ.ปรีชา นุ่มสุข หัวหน้าคณะให้ความเห็นว่า การค้นพบชุมชนโบราณแห่งนี้ เป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของวงการโบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะนับเป็นครั้งแรกในภูมิภาคนี้ การค้นพบ การคิดแปลงตกแต่งยอดเขาตามธรรมชาติให้กลายเป็นศิลปะสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมารอบ ๆ ศิลปะ ได้มีการคิดแปลง ตกแต่งให้เป็นโบราณวัตถุฯ สถานที่ซับซ้อนด้วยหินขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้าง

๑๐ - ๑๕

จังหวัดสุราษฎร์จัดงานเงาะโรงเรียนอย่างยิ่งใหญ่ โดยหน่วยงานของเอกชนสนับสนุนอย่างเต็มที่ มีขบวนรถพฤษชาติ การประกวดธิดาเงาะ และการกินเงาะฟรี และมีการสัมมนาทางวิชาการ

นิทรรศการ และการได้วาทีประกอบงานด้วย ในปีนี้ย้ายสถานที่จากสนามศรีสุราษฎร์ ไปจัดที่สนามมิตรสหาย

๒๔

นายสมชาย แซ่เอียด หรือ เอียด แซ่เอียด โจรจับคนเรียกค่าไถ่ซึ่งมีค่าตัว ๒ ล้านบาท และหลบหนีการจับกุมมาได้ตลอด ถูกตำรวจจับได้ที่ท้องที่ จังหวัดพัทลุง หลังจากหลบออกไปกบดานทางด้านพม่าระยะหนึ่ง หลังจากถูกนำตัวไปสอบสวนที่กองบังคับการ ๑๑ นครศรีธรรมราช แล้วนายสมชาย แซ่เอียด รับว่าเคยจับคนเรียกค่าไถ่รายใหญ่ ๆ มาแล้ว ๑๐ ราย

๒๔ - ๒๕

กองทัพเรือไทยปฏิบัติการอ่าวไทย ได้จัดกำลังประกอบหมู่เรือเฉพาะกิจออกลาดตระเวน ในเส้นทางฐานทัพเรือสตูล ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ นครศรีธรรมราช สงขลา และพื้นที่

พัฒนารวมไทย มาเลเซีย กองเรือประกอบด้วย เรือหลวงคูไพรินทร์ เรือหลวงอุดมเดช และเรือสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๒๓

กรมการบินพาณิชย์ทำพิธีมอบท่าอากาศยานขนาดใหญ่ให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไปดำเนินการและยังได้โอนบุคลากรบางส่วนพร้อมทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างคาดว่าจะทำให้การบริหารงานคล่องตัวขึ้น

๒๘

ได้มีกลุ่มประท้วงชาวพม่า ประกอบด้วยนักศึกษา และชาวเมืองวิกตอเรียปอยท์หรือเกาะสองติดกับจังหวัดระนอง ได้ฟังถูกพม่าในวิกตอเรียปอยท์ทำให้นักโทษชาวไทยซึ่งเป็นลูกเรือประมงที่ถูกกักขังอยู่ในเรือนจำได้รับอิสระด้วยจำนวน ๖๕ คน

ต่อจากหน้า ๒๒

๔. การตัดสินใจ
๕. ภาวะผู้นำชุมชนและท้องถิ่น
๖. โอกาสสำหรับการพักผ่อน ความสุข และความพอใจ และ
๗. การจูงใจของชุมชนและ

การพัฒนาความภาคภูมิใจของตัวเอง

ประเทศส่วนใหญ่ยังเห็นพ้องต้องกันว่า การพัฒนาชุมชนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และในทางกลับกัน การพัฒนาประเทศก็จะก่อประโยชน์

ให้กับการพัฒนาชุมชน แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Continuing Education in Asia and the Pacific, No.28, September 1987, หน้า ๒๗-๔๑ ตอนที่ ๒